

Số:

Đắk Nông, ngày tháng 6 năm 2022

## THÔNG BÁO

### **Kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông**

Thực hiện Quyết định số 37/QĐ-SCT ngày 26/4/2022 của Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông về việc kiểm tra việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; từ ngày 10/5/2022 đến ngày 08/6/2022, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra tại 26 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc 13 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.

Xét Báo cáo kết quả kiểm tra số 05/BC-ĐKT ngày 10/6/2022 của Đoàn kiểm tra số 37; Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông thông báo kết quả kiểm tra như sau:

#### **I. Khái quát đặc điểm tình hình tổ chức, hoạt động có liên quan đến nội dung kiểm tra của đối tượng kiểm tra**

Đối tượng kiểm tra gồm có 26 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc 13 doanh nghiệp, trong đó:

- 06 doanh nghiệp là đại lý bán lẻ xăng dầu, gồm: DNTN XD Quốc Vinh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại Hiệp Thu, Công ty TNHH Thiết bị Vật Tư Đắk Nông, Công ty TNHH TM Đoàn Gia Đắk Nông, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vũ Hải, Công ty TNHH xăng dầu Xuân Quỳnh.

- 01 doanh nghiệp là thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu: Công ty TNHH MTV XD Khánh Kiên.

- 06 doanh nghiệp là thương nhân phân phối xăng dầu, gồm: Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà, Công ty Cổ phần dầu khí Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ CTV, Công ty TNHH Tài nguyên Viễn Đông, Công ty TNHH XD Phú Lợi, Công ty Cổ phần nhiên liệu Rồng Vàng.

#### **II. Kết quả kiểm tra, xác minh**

##### **1. Về hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh xăng dầu**

Các doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trong giấy chứng nhận có đăng ký kinh doanh xăng dầu.

Đối với các doanh nghiệp là đại lý bán lẻ xăng dầu có hệ thống phân phối từ hai cửa hàng trở lên gồm: DNTN XD Quốc Vinh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại Hiệp Thu, Công ty TNHH TM Đoàn Gia Đắk Nông, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vũ Hải, Công ty TNHH xăng

dầu Xuân Quỳnh được Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu.

Đối với các doanh nghiệp là thương nhân phân phối gồm: Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà, Công ty Cổ phần dầu khí Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ CTV, Công ty TNHH Tài nguyên Viễn Đông, Công ty TNHH XD Phú Lợi, Công ty Cổ phần nhiên liệu Rồng Vàng được Bộ Công Thương cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu.

Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy, Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường và được Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

## **2. Việc chấp hành các điều kiện kinh doanh xăng dầu**

- Việc duy trì điều kiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng bán lẻ xăng dầu: Các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được thiết kế, xây dựng và có trang bị đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

- Việc đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường đối với cán bộ, quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh: Người quản lý và nhân viên trực tiếp kinh doanh tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu đã được huấn luyện và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

## **3. Việc chấp hành quy định về kinh doanh xăng dầu**

- Về mua bán xăng dầu theo hệ thống phân phối; việc ký hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng đại lý, hợp đồng nhận quyền bán lẻ xăng dầu:

Các doanh nghiệp là đại lý bán lẻ xăng dầu (DNTN XD Quốc Vinh, Công ty TNHH MTV Dịch vụ và thương mại Hiệp Thu, Công ty TNHH Thiết bị Vật Tư Đắk Nông, Công ty TNHH TM Đoàn Gia Đắk Nông, Công ty TNHH đầu tư và thương mại Vũ Hải, Công ty TNHH xăng dầu Xuân Quỳnh); Doanh nghiệp nhận quyền bán lẻ xăng dầu (Công ty TNHH MTV XD Khánh Kiên) thực hiện việc ký hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu, hợp đồng nhận quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân đầu mối hoặc thương nhân là tổng đại lý theo quy định.

Các doanh nghiệp là thương nhân phân phối gồm Công ty TNHH vận tải Thủy bộ Hải Hà, Công ty Cổ phần dầu khí Vũng Tàu, Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ CTV, Công ty TNHH Tài nguyên Viễn Đông, Công ty TNHH XD Phú Lợi, Công ty Cổ phần nhiên liệu Rồng Vàng thực hiện việc phân phối, bán lẻ xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu theo quy định.

- Việc ghi biển hiệu, thời gian bán hàng, kiểm định trụ bơm xăng dầu:

+ Về ghi biển hiệu: Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thực hiện việc treo biển hiệu của thương nhân cung cấp xăng dầu cho cửa hàng là thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu. Biển hiệu ghi đầy đủ các nội dung theo quy định.

+ Về thời gian bán hàng: Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thực hiện việc niêm yết thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng; có đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông.

+ Về kiểm định cột đo xăng dầu: Tại các cửa hàng, các cột đo xăng dầu đều được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và cấp giấy chứng nhận kiểm định.

- Việc chấp hành quy định về giá bán lẻ xăng dầu: Tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu có thực hiện việc niêm yết giá bán các loại xăng dầu, bán đúng giá niêm yết và thực hiện việc tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu đúng theo quy định.

### **III. Kết luận**

Qua kiểm tra việc chấp hành các quy định về kinh doanh xăng dầu tại 26 cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc 13 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, Đoàn kiểm tra nhận thấy các doanh nghiệp đã chấp hành tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Hồ sơ pháp lý đầy đủ theo quy định; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu được thiết kế, xây dựng và có trang bị đúng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu, đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ môi trường của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Cán bộ quản lý, nhân viên trực tiếp kinh doanh được đào tạo, huấn luyện và có chứng chỉ đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường. Thực hiện việc ký hợp đồng đại lý, hợp đồng nhận quyền bán lẻ xăng dầu; đăng ký hệ thống phân phối; đăng ký thời gian bán hàng với cơ quan có thẩm quyền; niêm yết giá bán lẻ xăng dầu, thời gian bán hàng rõ ràng tại nơi bán hàng; bán đúng giá niêm yết và thực hiện việc tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu đúng theo quy định.

Đạt được kết quả trên là do có sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của các cơ quan có thẩm quyền; các cơ quan chức năng thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu nói riêng và sản phẩm hàng hóa nói chung trên địa bàn tỉnh; các cơ sở có hoạt động kinh doanh xăng dầu đã ý thức được về tầm quan trọng và yêu cầu an toàn của mặt hàng xăng dầu là hàng hóa kinh doanh có điều kiện nên đã nghiêm túc thực hiện quy định của Nhà nước trong lĩnh vực này.

### **IV. Biện pháp xử lý theo thẩm quyền đã áp dụng: Không**

### **V. Kiến nghị biện pháp xử lý**

Từ kết quả kiểm tra nêu trên, để hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đi vào nề nếp, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý nhà nước, Giám đốc Sở đề nghị:

1. Yêu cầu doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tiếp tục duy trì thực hiện tốt các quy định trong hoạt động kinh doanh xăng dầu như: Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Thông tư số 38/2014/TT-BCT ngày 24/10/2014 của Bộ Công Thương về quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP.

2. Yêu cầu Phòng Quản lý Thương mại, Thanh tra Sở trong phạm vi chức năng của mình có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra nhằm giúp cho các doanh nghiệp thực hiện tốt các quy định về kinh doanh xăng dầu.

Trên đây là Thông báo kết quả kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và các phòng, đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh (để B/c);
- Lãnh đạo Sở (để biết);
- Phòng Quản lý thương mại (để T/h);
- Đối tượng kiểm tra (để T/h);
- Website của Sở;
- Lưu: VT, TTr.

**KT.GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Dương Thị Quỳnh Mai**